

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

Royal Thai Air Force Museum

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หรือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน จัดแสดงอากาศยาน และสิ่งของต่างๆที่เคยใช้ในกองทัพอากาศที่เห็นว่าควรเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นตำนานของกองทัพอากาศ ให้ผู้สนใจเข้าชมที่สนใจประวัติของกองทัพอากาศไทย โดยเฉพาะการได้เข้ามาชมเครื่องบินรบในตำนานรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่ภายในอาคารซึ่งมีหลายอาคาร รวมถึงด้านนอกที่เราสามารถจอร์ดรส่วนตัวบนที่จอร์ดรข้างๆเครื่องบินรุ่นต่างๆได้ตั้งแต่เมื่อมาถึง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ถูกปรับปรุงเรื่อยมาจนมีความทันสมัยและเป็นห้องแอร์ให้เดินชมได้อย่างสบาย เหมาะกับการมาเที่ยวเป็นครอบครัว โดยเฉพาะการพาเด็กชายมาชมความฝันวัยเด็กของเหล่าลูกผู้ชายที่แน่ใจได้ว่า เมื่อเข้ามาก็จะเห็นประภาศตาดโตนที่เมื่อเห็นเครื่องบินรบใหญ่ยักษ์ที่เท่ที่สุด นอกจากนั้นยังได้เห็นเครื่องบิน “บริพัตร์” ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างเองอีกด้วย



พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศมีอาคารที่เปิดให้เข้าชม 5 อาคาร ประกอบไปด้วย

อาคาร 1 แบ่งออกเป็นสองด้าน ด้านซ้ายประกอบไปด้วยเครื่องบินรบแบบต่างๆที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ อากาศยานที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทย จัดแสดงประวัติการบินของไทย และนิทรรศการ “100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ” นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องบินนีเออปอร์ต เครื่องบินเบรเกต์ 3 เครื่องบินใบพัดคอร์แซร์ เครื่องบินฮอร์ค 3 ฯ ขณะที่ส่วนด้านขวาคือส่วนที่จัดแสดงเครื่องบินรบสมรรถนะสูง เราจะมีโอกาสได้เห็นเครื่องบินรบระดับที่อุปถุภทรงสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง “เดอะเจทไฟท์เตอร์” วันละ 7 รอบ เริ่มตั้งแต่ 09:00 ไปจนถึงรอบสุดท้าย 15:30

อาคาร 2 จัดแสดงอากาศยานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติการกิจต่างๆ พบกับเครื่องบินทิ้งระเบิด “บริพัตร์” ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างเอง รวมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์ด้านการบิน

อาคาร 3 เป็นอาคารซ่อมบำรุง ยังไม่เปิดให้เข้าชม

อาคาร 4 จัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เครื่องแบบทหารอากาศในอดีตและปัจจุบัน มีห้องปรับบรรยากาศความกดดันต่ำ (Hypobaric Chamber) ที่จะจำลองสภาพบรรยากาศความกดดันต่ำเพื่อการศึกษา

อาคาร 5 จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ อาทิ เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

ชื่อเรียกอื่นๆ : พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ , พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน , หอเกียรติภูมิกองทัพอากาศและแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบิน

วันให้บริการ : ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 16:00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

เขต : ดอนเมือง